
สรุปผอการวิจัย อภิปรายผอ แอะข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและ

วิวัฒนาการของกรับเสภา ดังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึง 

ปิจจุบัน 2) เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการ 

ดุริยางค์ไทย และ 3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้กรับเสภามีดุณสมบัติที่แตกต่างกัน

วิธีการวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาข้อมลเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของกรับเสภา 

ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงบีจจุบัน จากฐานข้อมูลด้าน 

เอกสารที่มาจากงานเขียนของบุคคลซึ๋งถือเป็นผู้ทรงคุณๅฒิ รวมตั้งผู้มีความร้ที่สำคัญต่อการศึกษา 

ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทย และจากฐานข้อมูลด้านเอกสารที่มาจากงานเขียนของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้มีความรุ'และคณะบุคคลในวิชาการดุริยางค์ไทย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาการดุริยางค์ 

ไทยโดยตรง 2) ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการ 

ดุริยางค์ไทย จากข้อมูลด้านเอกสารของผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการดุริยางค์ไทยโดยตรง และจาก

ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับศิลปินแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านกิจกรรมเสภาในระดับ 

มหาบัณฑิต และผู้ชำนาญการด้านเสภาที่ได้ศึกษาวิชาการเสภาจากสำนักหมื่นขับคำหวาน (เจิม

นาคะมาลัย) พร้อมกับใช้วิธีการสัมภาษณ์ประกอบการตอบแบบสอบถามและแบบให้ความเห็น

จากผู้ชำนาญการด้านเสภาโดยเฉพาะ และศึกษาภาคสนามจากกรับเสภาที่มีชื่อเสียงและสามารถ

สืบแหล่งวิวัฒนาการได้ และ 3) ศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่สํงผลให้กรับเสภามีคุณสมบัติที่

แตกต่างกัน จากการศึกษาภาคสนามจากกรับเสภาที่มีชื่อเสียงและสามารถสืบแหล่งวิวัฒนาการได้ 

และจากข้อมูลในกระบวนการสร้างกรับเสภาของช่างและผู้ชำนาญการด้านเสภา

โดยวิธีดำเนินการวิจัยดังกล่าวช้างด้น ผู้วิจัยมีแนวคิดและจุดประสงค์เพื่อต้องการได้ข้อ

สรุปในการยืนยันหรือพิสจน์ให้เกิดความเป็นรุปธรรมที่ช ัดเจนว่า เกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา

ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทยมีอยู่จริง ตั้งนี้เพื่อสามารถนำเกณฑ์ที่ได้รับ 

การยอมรับจากกลุ่มวิชาการดุริยางค์ไทยนี้ไปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และนำไปส่การสืบทอด
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เผยแพร่และพัฒนาต่อไปในอนาคต เนื่องจากวิชาการเสภาขาดช่วงขาดตอนในการสืบทอดเป็น

ระยะเวลานาน จึงส่งผลให้องค์ความร'ที่สำคัญค่อยๆ หมดไปทีละห้อยโดยเฉพาะไม้กรับเสภาซึ่ง 

เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเล่นเสภาป้จจุบันแทบไม,มีหลงเหลือให้ได'พบเหีน หรือแม้แด,ตำราหรือ

เอกสารที่บันทึกองค์ความรุ'เหล่านี้กีมีปรากฏเพียงเล็กน้อยอย่างยิ่ง ด้วยปีจจัยดังกล่าวส่งผลให้!น

ปีจจุบ ันเกิดความสับสนว่า เกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชา 

การดุริยางค์ไทย นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ด้วยเหดุนี้สิ่งสำคัญสิ่งแรกคือการแสวงหาหลักฐานเพื่อการ 

ยืนยันให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเสียก่อน ซึ่งประเด็นสำคัญนี้นับเป็นฐานสำคัญที่จะสร้างความเป็นรุป 

ธรรมที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นคับวิชาการได้ นั้งนี้เพื่อให้วิชาการเสภาสามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมั่น 

คงและสามารถเผยแพร่ พัฒนา และสร้างสรรค์บนโครงสร้างของเกณฑ์ในทางวิชาการได้ถูกต้อง 

เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย

กระบวนการวิจัย มีข ึ้นตอนดังนี้

1) ศึกษาข้อมลด้านเอกสาร การสัมภาษณ์ และการศึกษาภาคสนาม เพื่อได้ทราบ 

ความเป็นมาและคุณสมบัติสำคัญในด้านต่างๆ ของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาใน 

วิชาการดุริยางค์ไทย ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงบีจจุบัน

2) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับศิลปีนแห่งชาติ ผู้ชำนาญการด้านกิจกรรม

เสภาในระดับมหาบัณฑิต และผู้ชำนาญการด้านเสภาที่ศึกษาวิชาการเสภาจากสำนักหนื่นขับคำ

หวาน (เจิม นาคะมาลัย) เพื่อนำข้อมลมาวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้ตรงตามข้อมูลจากเอกสาร 

มากน้อยเพียงใด และนำไปสู่การยืนยันเพื่อพิสูจน์ให้เกิดรุปธรรมที่ชัดเจนว่า เกณฑ์มาตรฐานของ 

กรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทยนั้น มีอยู่จริงและเป็นที่ยอมรับใน 

สังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยของชาติ

3) ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเสภาโดยเฉพาะ ในการตอบแบบสอบถามและ

แบบให้ความเห็น เพื่อให้ได้กรอบของเกณฑ์มาตรฐานกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภา 

ในวิชาการดุริยางค์ไทย ซึ่งผ่านการยืนยันและเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มบุคคลในวิชาการและสามารถ 

นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ กรับเสภาที่มีชื่อเสียงและสามารถสืบแหล่งวิวัฒนาการที่

ปรากฏอยู่ในปีจจุบันได้ นั้งนี้เพื่อการรักษาภูมิปีญญาของบรรพชนไทยในอดีตให้ปรากฏคงอยู่

ควบค่คับชาติไทยสืบไป
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6.1 สรุปผอการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

1) เพื่อศึกษาประวัติ และวิวัฒนาการของกรับเสภา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงบีจจุบัน

2) เพื่อศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการ 

ดุริยางค์ไทย

3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้กรับเสภามีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

6.1.1 ประวัติแสะวิวัฒนาการของกรับเสภา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกอ้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาอที่ 6 จนถึงปิจกุบัน

ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกอ้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

งานศิลปวัฒนธรรมของชาติมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง จนนับได้ว่าเป็นยุคทองของดนตรีไทย 

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระทัยคับงานด้านดนตรีและ

นาฎศิลป๋อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะงานด้านเสภาทรงโปรดให้มีการขับเสภาถวายในเวลาทรงพระ

เครื่องใหญ่และทรงตรวจสอบความถูกด้องด้วยพระองค์เอง เพื่อให้เป็นมาตรฐานแก่ชนรุ่นหลัง

นอกจากนี้ยังทรงสรัางขวัญและกำลังใจ โดยพระราชทานบรรดาศักดิ'เพื่อประดับเกียรติแก่บรรดา 

ศิลปินที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการด้านเสภาให้ปรากฏ เช่น หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน 

มุกตวาภัย) และหมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคะมาลัย) ส่งผลให้บุคคลสำคัญดังกล่าวได้มีบทบาทใน 

การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเสภาให้คงอยู่สืบมา

ต่อมาเมื่อสิ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ห ัว รัชกาลที่ 6 กอปรคับห้าน 

เมืองตกอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าซึ่งเป็นผลมาจากสงคราม รวมทังเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบุรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ทำให้ศิลปะด้านดนตรีที่

เคยมีความรุ่งเรืองในราชสำนักซึ่ง...

องค์พระมหากษัตริย์เคยทรงทำบุบำรุงและปรับปรุงรักษาไวัแต,ก่อนนัน ได้ตกมาเป็น 

หน้าที่ของประชาชนและราชการ ที่จะต้องทำบุบำรุงและรักษาไวัเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติสืบ 

ไป แต่ศิลปดังกล่าวกียังคงมิได้รับการที่นฟปรับปรุงให้มีทางเจริญล้าวหน้าอย่างแห้จริง ...ดนตรี
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ซึ่งเป็นศิลปแบบฉบับสำหรับชาติที่เคยมีมาแต่เดิม จึงมีแต่เสือมโทรมลงโดยลำดับ ศิลปินผ้มีปีมือ 

ทางด้าน ...ดนตรีปีพาทย์ของไทยกึด้มตายไปตามอายุขัยบ้าง ออกไปประกอบอาชีพอื่นบ้าง จึงมิ 

ได้สืกสอนถ่ายทอดศิลปแบบฉบับของชาติไว้ให้แก'ผ้ที่จะเป็นศิษย์รับช่วงสืบมา ...จนเป็นการยาก 

ในการปีนฟศิลปของไทย1 2

ตลอดจนนโยบายของรัฐสมัยจอมพลป. พินุลสงคราม ที่ดำเนินการปรับปรุงดนตรีไทย 

ตามมาตรฐานของตะวันตก ทำให้วิชาการดุริยางค์ไทยโดยเฉพาะวิชาการเสภาถดถอย และขาด 

ช่วงการสืบทอดเป็นระยะเวลานานจนแทบจะสุญไปจากสังคมไทย

ครั้นสิ้นสุดการปกครองสมัยจอมพลป. พินุลสงคราม และกรมศิลปากรได้รับบทบาท 

ในการอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติโดยได้ดำเนินการทงในส่วนของการ 

จัดการเผยแพรสุประชาชน ซึ่งทำให้วิชาการเสภาได้รับการปีนฟูให้ปรากฎในระดับหนึ่ง และการ 

จัดการศึกษาที่ทำให้เกิดมีการสืบทอดวิชาการโดยระบบบุขปาฐะต่อมา ซึ่งนับเป็น “ งานปีนฟู

ปรับปรุงเบื้องด้น . . .ท ี่ได้พยายามติดต่อกับศิลปินผู้มี?เมือทางละคอนและดนตรีภายนอก แม้จะแก' 

เฒ่าชรา ก็พยายามชักชวนเข้ามาเป็นครุปีกสอนและถ่ายทอดศิลปให้แก'ศิษย์ในโรงเรียนนาฎศิลป,,2 

รวมทั้งการบันทึกหลักฐานในทางวิชาการเสภาที่ไม'มากนัก ตลอดจนปรากฎการณ์การสืบทอด

วิชาการภายในสำนักดนตรีสำคัญๆ อีกส่วนหนึ่ง ส่งผลให้วิชาการเสภาในปิจฐบันโดยเฉพาะเรื่อง 

กรับเสภาได้รับการสืบต่อให้มีขึ้นในสังคม ควรแก’การดำรงรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติต่อไป

1 ธนิต อยู่โพธ. บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนกรมศิลปากร ใน 

งานพระราชทานเพลิงศพจื่นสนุหพิมาน หรือ หลวงวิลาศวงงาม (หรา อินทรนัฎ) ณ พ ร ุว ัด 

มกฎกษัตริยาราม 11 มกราคม พ.ศ. 2507. (กรุงเทพ: กองการสังคีต กรมศิลปากร, 2507),

หบ้า 12-13.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.



128

6.1.2 เกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการ 

ดุริยางค์ไทย

จากการวิเคราะห์ โดยใช้กรับเสภาที่มีชื่อเสียงและสามารถสืบแหล่งวิวัฒนาการได้ 7

แห่ง ตามกรอบของเกณฑ์มาตรฐานกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ 

ไทย ที่ได้จากผลการยืนยันในเชิงการตอบแบบสอบถามและแบบให้ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้าน 

เสภาว่า ประกอบด้วย เกณฑ์มาตรฐานด้านชนิดของไห้ เกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติด้านกายภาพ 

และเกณฑ์มาตรฐานคุณสมบัติด้านเสียงของกรับเสภา สรุปได้ว่า กรับเสภาที่มีชื่อเสียงและสามารถ 

สืบแหล่งวิวัฒนาการได้ 5 แห่ง ประกอบด้วย

1) กรับเสภาของส์านักพาทยโกศล

2) กรับเสภาของครุเจือ นาคะมาลัย

3) กรับเสภาของครุสิริ วิชเวช (กรับคู'มือ)

4) กรับเสภาของครุแจ้ง คล้ายสีทอง (กรับถู,มือ)

5) กรับเสภาของครุเลื่อน จันทรมาน

เป็นกรับเสภาที่ดี มีคุณภาพตามกรอบของเกณฑ์มาตรฐานกรับเสภาในทางวิชาการ

ดุริยางค์ไทย และจากผลการวิเคราะห์สามารถนำไปส่รุปลักษณ์ของกรับเสภาที่ได้มาตรฐานดังได้ 

นำเสนอแล้วช้างด้น

6.1.3 องค์ประกอบสำคัญที่ส่งผส่ให้กรับเสภามีคุณสมบ้ตที่แตกต่างกัน

จากการวิเคราะห์กรับเสภาที่มีชื่อเสียง และสามารถสืบแหล่งวิวัฒนาการได้ 7 แห่ง

พบว่ามีกรับเสภา 2 แห่ง คือ กรับเสภาจากร้านศึกษาภัณฑ์พานิชและกรับเสภาจากร้านดุริยบรรณ 

ที่มีคุณสมบัติไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในทางวิชาการ เนื่องจากขาดบีจจัยที่เป็นคุณสมบัติสำคัญ 

ของกรับเสภา 3 ส่วนคือ 1) ไม่สามารถขยับเสียงกรอพื้นฐานได้ง่าย 2) เสียงไม่โปร่งใส กังวาน 

และ 3) ไม่ได้ระดับเสียงเสภา ซึ่งเป็นผลมาจากคุณสมบัติด้านกายภาพที่ไม่ถูกด้องตามเกณฑ์

มาตรฐาน ตลอดจนลักษณะของเสี้ยนไห้ที่ส่งผลให้เสียงกรับเสภามีเสียงทึบ ด้วยบีจจัยดังกล่าว

จึงทำให้กรับ 2 สำร ับน ี้ ขาดความสมบรณ์ของกรับเสภาที่ดี มีคุณภาพ ดังเกณฑ์มาตรฐานของ 

กรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทยดังกล่าวแล้ว
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6.2 อภิปรายผอ

งานวิจ ัยฉบับนี้ เป็นงานวิจัยมุ่งศึกษาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา 

ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทยนั้นมีอยู่จริง ตามที่ในอดีตได้ทำการศึกษา

และสืบต่อกันมา โดยมีขอบเขตการวิจัยจำกัดอยู่เพียงการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตาม 

ระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1) ประวัต ิและ

วิวัฒนาการของกรับเสภา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึง

ใ]จจ,บัน 2) วิธีดำเนินการวิจัยเพื่อสามารถพิสูจน์และได้กรอบของเกณฑ์มาตรฐานกรับเสภา ตาม 

ระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทย 3) ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

6.2.1 ประวัติและวิวัฒนาการของกรับเสภา ตงแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงบัจขุบัน

การศึกษาเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของกรับเสภา ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จนถึงบีจจุบัน เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พบว่าวิชาการเสภาเป็น 

วิชาการที่ได้รับการกลั่นกรองจากราชสำนักและมีความรุ่งแอง เพราะ...

ศิลปทางโขนละคอนและดนตรีของไทย แม้จะมีอยู่เป ็นสมบ ัต ิส่วนรวมของประชาชน 

คนไทยโดยทั่วไป แต่ที่น ับว่าเป็นศิลปแบบฉบับของชาตินั้น แด'เติมมาเป็นศิลปที่พระมหากษัตริย์ 

และเจ้านายขุนนางได้ปรับปรุงแล้ไขและทำน,บำรุงรักษาไวิไนพระราชฐาน ในวังและในม้าน ...ใน 

สมัยรัชกาลที่ 6 ...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรับปรุงด้วยพระองค์เองและ 

โปรดทำนุบำรุงขึ้นไว้ในราชสำนัก จนเจริญถึงขีดสูงสุดในรัชสมัยบัน3

3 ธนิต อยู่โพธ. บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนกรมศิลปากร ใน 

งานพระราชทานเพลิงศพจื่นสนุหพิมาน หรือ หลวงวิลาศวงงาม (หรา อินท?นัฏ) ณ_เมรวัด 

มกุฎกบัตริยาราม 11 มกราคม พ.ศ. 2507. (กรุงเทพ: กองการสังคีต กรมศิลปากร,

2307), หม้า 12.
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จนปรากฏผู้ทรงคุณวิทยาสำคัญและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิชาการดุริยางค์ไทยว่า เป็นผู้ 

มีความร,ความสามารถในด้านการขับและขยับกรับเสภาเป็นเลิศ ที่ได้รับพระราชทานบรรดาคักด

เป็นที่ยอมรับในสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยคือ หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มกตวาภัย) และ 

หมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคะมาลัย) ซึ่งผู้ทรงคุณวิทยาด้านเสภาทั้ง 2 ท่านมีบทบาทสำคัญในการ 

สืบทอดวิชาการเสภาให้ชนรุ่นหลังต่อมาหลายท่าน แต่ด้วยเหตุที่การสืบทอดวิชาการตามลักษณะ 

สังคมไทยในอดีตที่ปฏิบ ัต ิก ันมาโดยตลอดนี้นเป็นไปโดยระบบมุขปาฐะ ครั้นเมื่อภาวะบ้านเมือง 

ไม,ปกติและด้องประสบปิญหานานาประการ ทำให้การสืบทอดวิชาการต้องหยุดชะงักลง กอปร 

กับเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลานานผู้ทรงคุณวิทยาก็ค่อยๆ หมดไปตามอายุขัยในขณะที่ไม่ได้สืบทอด 

อย่างกวัางขวาง สำหรับผู้คำเนินการสืบทอดที่มีอยู่ไม่มากนักก็ยังคงถ่ายทอดกันโดยระบบมุข

ปาฐะเช่นเดียวคับที่ผ่านมา และถึงแบ้จะมีการจดบันทึกหลักเกณฑ์ในทางวิชาการเป็นลายลักษณ์ 

อักษร และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มวิชาการก็มีอยู่บ้างเพียงเล็กน้อย ซึ่งในปีจจุบันเอกสารดังกล่าวก็ 

นับเป็นเอกสารหายากมากขึ้น เนื่องด้วยไม,ปรากฎการดีพิมพ์เพิ่มเติม และอีกส่วนหนึ่งก็เป ็น

เอกสารที่พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ที่สำคัญยิ่งคือบุคคลสำคัญที่บันทึกหลัก

ฐานในลำดับแรกดังกล่าวเสียชีวิตแล้วไม่สามารถที่จะสืบถามขัอมุลใดๆเพิ่มเติมได้อีก ด้วยเหตุนี้ผู้ 

วิจัยจึงเห็นความจำเป็นในการบันทึกหลักฐานทางวิชาการให้ปรากฏไว้ว่าวิชาการด้านเสภาที่ได้สืบ 

ทอดจนกระทั้งมีความเจริญรุ่งเรืองมานั้น มีความเป็นจริงและมีความสำคัญอย่างไรเป็นลำดับแรก 

เนื่องจากหากหลักฐานด้านเอกสารดังกล่าวมีอันหมดไป และผู้ชำนาญการที่มีความ{ความสามารถ 

จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยค่อยๆ ก็ลดลงตามลำดับ หากไม่ทำการบันทึก 

ให้ปรากฏเป็นรุปธรรมที่ช ัดเจนแล้ววิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านกรับเสภาคงตองสูญหายไปใน 

ที่สูด นอกจากนี้ผู้ที่ม ีความ{ความสามารถเพียงพอที่จะให้ความเห็นซึ่งเป็นที่ยอมรับในกลุ่มวิชา

การที่ปรากฏอยู่ในบีจชุบันก็หายากลงทุกขณะ ด้วยปิจจัยดังกล่าวจึงทำให้ผู้วิจัยด้องศึกษาประวัติ

และวิวัฒนาการของกรับเสภาในอดีต ทั้งนี้เพื่อทราบขัอมุลเพียงพอที่จะนำไปเป็นฐานในการศึกษา 

วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่มีสืบต่อมาได้อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ในทางวิชาการดุริยางค์ไทย

6.2.2 วิธีดำเนินการวิจัยเพื่อใ บ ้ใ ด ้เกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช ้ 

กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทย

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวช้างด้น เมื่อผู้วิจัยต้องคำเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุป 

เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทย สิ่ง 

สำคัญในลำดับต่อมาคือ ขัอมุลจากผู้ทรงคุณ'}ฒิและผู้ชำนาญการด้านเสภาที่กลุ่มวิชาการดุริยางค์ 

ไทยให้การยอมรับและสามารถให้การขืนยันเพื่อพิสูจน้ว่า เกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตาม
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ร ะ เบ ีย บ ว ิธ ีก าร ใช ้ก ร ับ เส ภ าใน ว ิช าก าร ด ุร ิย าง ค ์ไท ย  ท ี่ม ีป ราก ฎ ม าแต ่ใน อ ด ีต น ั้น ม ีค วาม เป ็น จ ร ิง
อย ่างไร  เน ื่อ งจ าก ใน บ ีจ จ ุบ ัน ว ิช าก าร ด ี'าน เส ภ าข าด ช ่ว งใน ก าร ส ืบ ท อ ด ม าน าน ก อ ป ร ก ับ ข าด ห ล ัก
ฐาน ท ี่ช ัด เจน  จ ึงท ำให ้เก ิด ค ว าม ส ับ ส น ท างว ิช าก าร  ด ้วยเห ต ุน ี้ผ ู้ว ิจ ัยจ ึงต ้องดำเน ิน การว ิจ ัย เพ ื่อ
พ ิส ูจ น ์ให ้เก ณ ฑ ์ม าต ร ฐ าน ข อ งก ร ับ เส ภ า ต าม ร ะ เบ ีย บ ว ิธ ีก าร ใช ้ก ร ับ เส ภ าใน ว ิช าก าร ด ุร ิย างค ์ไท ย
เป ็น ท ี่ย อ ม ร ับ ใน ก ล ุ่ม ส ังค ม ว ัฒ น ธ รรม ด น ต ร ีไท ย อ ย ่าง เป ็น อ ัน ห น ึ่งอ ัน เด ีย ว ก ัน  ด ัง เคยป รากฎ ห ล ัก
ฐ าน ม าแต ่ใน อ ด ีต  ก ล ่าว ไว ัว ่า ...

ศิลปแห่งการเล่น การแสดงต่างๆ ของไทย ต่างเป็นอุปกรณ์เกื้อกลกัน ในอันท่ีจะทำ 

ให้เกิดความก้าวหน้าแก'ศิลปของชาติโดยส่วนรวม กล่าวคือ ศิลปเหล่านี้เป็นสัญญลักษณ์แห่งจิตใจ 

ของชาติที่แสดงออกให้ปรากฎทางหูและทางตา ตามลักษณะของแต่ละห้องถิ่นและมีวิวัฒนาการ 

ต่อเนื่องกันมาตามยุคสมัย ก้าประชาชนแต่ละห้องถิ่นของประเทศชาติได้มีโอกาสได้ดูได้พิงเป็น

ทางแลกเปลี่ยนกัน ต่างเช้าใจและทราบซึ้งในรสแห่งศิลปเหล่านั้น ว่าที่ผิดแปลกแผกเพี้ยนกันเป็น 

ต่างๆ ก็เพราะมีสิ่งแวดก้อมเป็นเครื่องบังคับ ซึ้งแต่ละถิ่นจะมีเหมือนกันทีเดียวไม่ได้ จะมีได้ก็แต่ 

โครงร่างที่เป็นหลักใหญ่ หรือเป็นภาคประกอบขององค์ประธานแห่งศิลปของชาติเท่านั้น ก็จะทำ 

ให้เช้าใจกันได้ดี ต่างก็มีความเอื้อเพื่อต่อศิลปของแต่ละถิ่นหรือแต่ละประเภทแห่งศิลปจำพวกนั้น 

และอาจเป็นสิ่งบันดาล'ใจหรือเป็นปีจจัย'ให้ผู้ที่มีความสามารถ'ในเชิงศิลป สามารถนำเอามาดัด

แปลงแก้ไขสร้างเป็นศิลปที่แปลกและใหม่ขึ้น ให้เหมาะแก่วิถีแห่งชีวิตของไทยที่จำเป็นต้องก้าว

หน้าไปตามกาลสมัยแต่ไม่ทิ้งสาระอันเป็นจิตใจและเป็นลักษณะของชาติในส่วนรวมและมีเอกภาพ 

แห่งศิลปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน4

โดยดำเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความร้ความสามารถ ซึ้งเป็นที่ยอมรับของ

กลุ่มบุคคลในวิชาการดุริยางค์ไทยโดยเฉพาะ ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ

ดุริยางค์ไทยในระดับศิลปินแห่งชาติ 2) กลุ่มผู้ชำนาญการด้านกิจกรรมเสภา ในระดับมหาบัณฑิต 

และ 3) กลุ่มผู้ชำนาญการที่ได้ศึกษาวิชาการเสภาจากสำนักหมื่นขับคำหวาน (เจิม นาคะมาลัย) 

นั้งนี้เพื่อนำผลสรุปมายืนยันว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้กรับเสภา ใน 

วิชาการดุริยางค์ไทย มีปรากฎเช่นที่ได้นำเสนอจริง ซึ้งในการดำเนินการสัมภาษณ์ครังนีนับว่า

4 ธน ิต อ ย ุ่โพ ธ . “ คำนำ” ใน  ก าร ล ะ เล ่น ข อ งไท ย  (กร ุงเท พ : กอ งการส ังค ีต  
ก รม ศ ิลป ากร , 2497 ), ห น ้า ค ำน ำ-ข .
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เป็นการเริ่มต้นที่เกือบจะสายเกินไปอีกระดับหนึ่ง เนึ่องจากผู้ชำนาญการต้านเสภาที่ไต้ศึกษากับ

ทมนขับคำหวาน (เจิม นาคะมาลัย) โดยตรงที่มีชีวิตอยู่เป็นท่านสุดทำยในบรรดารุ่นลูกศิษย์ทั้ง 

หมด คือ ละม่อม อิศรางกร ณ อยุธยา ไต้เสียชีวิตลงเมื่อปี พ.ศ. 2539 ขณะที่ผู้วิจัยยังดำเนินการ 

วิจัยไม่แล้วเสร็จ แด'นับเป็นความโชคดีที่ผู้วิจัยไต้ม ีโอกาสไปพบและทำการสัมภาษณ์ขัอมลสำคัญ 

ไวิไต้จำนวนหนึ่ง ซึ่งหากผู้วิจัยมิไต้ดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ขัอมลสำคัญที่จะเป็นหลักฐานยืนยัน

ความเป็นมาตรฐานของกรับเสภานี้คงสุญไปอย่างไม่มีโอกาสที่จะศึกษาไต้

ต ้วยป ีจจ ัยท ี่ม ีข ัอ จำก ัด ต ่างๆ  ม าก ม าย ด ังก ล ่าว  ผ ู้ว ิจ ัย จ ึงบ ุ่งว ิเค ราะห ์เพ ื่อท ี่จะพ ิส ุจ น ์ให ้
ไต ้ข ้อ ส ร ุป เป ็น ร ุป ธ รรม ท ี่ช ัด เจ น  แล ะ เป ็น ท ี่ย อ ม ร ับ ใน ส ังค ม ว ัฒ น ธ รรม ด น ต ร ีไท ย ว ่า เก ณ ฑ ์ด ังก ล ่าว  
ม ีค ว าม เป ็น จ ร ิงแล ะ เป ็น ไป ไต ้อ ย ่างไร  ท ั้งน ี้เพ ื่อ เป ็น ฐ าน ใน ก ารก ้าว ส ุ่ก าร ส ืบ ต ่อ  เผยแพร,และพ ัฒ น า  
ไป ใน ท ิศ ท าง ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ต าม ห ล ัก เก ณ ฑ ์ใน ท างว ิช าก าร ก ำห น ด  ซ ึ่งผ ล ส ร ุป ท ี่ไต ้จ าก ก ารส ัม ภ าษ ณ ์
ก ล ุ่ม ผ ู้ท รงค ุณ ร ุฒ ิต ่างๆ  ท ำให ้ผ ู้ว ิจ ัย ส าม ารถ พ ิส ุจ น ัไต ้เป ็น ผ ล ส ำเร ็จ ใน ระด ับ ห น ึ่ง เน ึ่อ งจ าก ข ้อ ม ล ท ี่ 
ส ร ุป ไต ้จ าก ก ล ุ่ม ผ ู้ท ร ง ค ุณ ว ฒ ิท ี่ส ำค ัญ น ี้ต ร ง ก ัน ก ับ ข ้อ ม ล ต ้าน เอ ก ส าร ท ี่ท ำก าร ก ้น ค ว ้าด ัง ก ล ่าว แ ล ้ว  
ท ุก ป ระก าร

นอกจากนี้ผู้วิจัยไต้ดำเนินการสัมภาษณ์ประกอบการตอบแบบสอบถาม และแบบให้

ความเห็นจากผู้ทรงคุณๆฒิต้านเสภา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมบีจจุบันว่าเป็นผู้มีความรุ'ความ

สามารถ โดยใช้ฐานข้อมลจากเอกสารและการสัมภาษณ์เป็นเกณฑ์ เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานของ 

กรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใข้กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทย ไต้รับการยืนยันอย่างชัดเจนอีก 

ครั้งและสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่อไป ซึ่งผลสรุปปรากฎว่าไต้รับการยืนยัน

และยอมรับตรงกัน พรัอมกันนี้ผู้วิจัยไต้ใช้เกณฑ์ที่ไต้รับการยอมรับแล้ววิเคราะห์กรับเสภาที่มีชื่อ 

เสียงและสามารถสืบแหล่งวิวัฒนาการไต้ เนื่องจากกรับเสภาจะเป็นอุปกรณ์สิ่งหนึ่ง ที่สามารถ

บ่งบอกคุณสมบัติที่โบราณยืดถือเป็นเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ให้ปรากฎไว้จนบีจจุบันไต้เป็นอย่างดี 

ซึ่งผลสรุปพบว่า กรับเสภาที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต 5 แห่งคือ 1) กรับเสภาของสำนักพาทยโกศล 

2) กรับเสภาของครุเจือ นาคะมาลัย 3) กรับเสภาของครุศิริ วิชเวช (กรับคู,มือ) 4) กรับเสภา 

ของครุแจ้ง คล้ายสีทอง (กรับคู่ม ือ) 5) กรับเสภาของครุเลื่อน จันทรมาน ซึ่งกรับเสภาดัง 

กล่าวเป็นของผู้ชำนาญการเสภาในอดีตไต้รับการสืบทอดต่อมา มีคุณสมบัติสำคัญในต้านต่างๆ ดัง 

เกณฑ์มาตรฐานในทางวิชาการเช่นกัน

สำหรับองค์ประกอบสำคัญที่ส ่งผลให้กรับเสภามีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยดำเนินการ

วิเคราะห์ ภายใต้ความเห็นของผู้ชำนาญการต้านเสภาและช่างผู้มีความร้ความสามารถในการสร้าง
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กรับเสภา คือ สิริ วิชเวช และประกิจ จิตตวีระ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่าคุณสมบัติด้านกายภาพ 

และคุณสมบัติด้านเสียง เป็นปึจจัขสำคัญที่ทำให้กรับเสภาดังกล่าวมีความแตกต่างคันดังปรากฎใน

บทวิเคราะห์

6.2.3 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

การศึกษาและการสืบทอดวิชาการดุริยางค์ไทย นับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปใน

ลักษณะการสืบทอดโดยระบบมุขปาฐะตามลักษณะสังคมวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด เมื่อระยะ

เวลาผ่านไป สังคมพัฒนาเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วและกระบวนในการจัดการศึกษาที่มีเอกสาร ตำรา 

เป็นองค์ประกอบสำคัญในการถ่ายทอดความรู้นอกเหนือไปจากครูผู้สอน ตลอดจนระยะเวลาการ 

ศึกษาในระบบเข้ามามีบทบาทต่อการให้การศึกษาในสังคมบีจจุบันมากขึ้น ในขณะเดียวคันการ

ศึกษาวิชาการดุริยางค์ไทยซึ่งเป็นงานด้านวัฒนธรรมของชาติ แม้จะมีการพัฒนาระบบการศึกษา

ให้ปรากฎดังเช่นในสังคมปีจฐบันก็ตาม แต่จากการตำเนินการวิจัยพบว่าเอกสาร ตำราที่บันทึก

เป็นหลักฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ และสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทย 

ให้การยอมรับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการศึกษารากฐานและพัฒนาวิชาการให้ก้าวหห้า โดยเฉพาะ 

ข้อมูลเรื่องกรับเสภา มีปรากฎอยู่เพียง 3 เล่ม คือ หนังสือเครื่องดนตรีไทย ของธนิต อยู่โพธ 

หนังสือการละเล่นของไทย เขียนโดยมนตรี ตราโมท และหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง 

ศฬนางท้วม ประส ิทธ ิก ุล นอกจากนี้พบว่าอยู่ในตัวบุคคลซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยระบบมุขปาฐะ 

ทั้งสิ้น ซึ่งข้อจำกัดที่สำคัญอย่างยิ่งคือบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่ยังมีชีวิตอยู่ในชจจุบันนี้มี

เพียงไม่กี่ท่าน ซ่ึงแด,ละท่านมีอายุ 50 ป ีข ึ้นไปทั้งส ิ้น และเมื่อระยะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว

รวมทั้งผู้มีความรู้ความสามารถที่เริ่มหมดไปตามอายุขัย ตลอดจนการสืบทอดที่ยังไม่กว้างขวาง

หากไม่เร่งดำเนินการโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพิสูจน์ให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนแล้ว วิชาการเหล่า 

นี้คงต้องสูญสิ้นไปจากสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยโดยสินเชิง เนื่องจากในปิจจุบันไม่เพียงแต่จะ

ไม่สามารถพัฒนาวิชาการทางด้านกรับเสภาให้ก้าวหห้าได้ แม้แต่ความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมซึ่ง

นับเป็นฐานสำคัญลำดับแรกก็ยังไม่ได้รับการยืนยันให้ปรากฎ ดังทั้นบีญหาและอุปสรรคที่สำคัญ 

ยิ่งในการสืบทอดวิชาการ ซึ่งเกิดจากคูมิปิญญาของโบราณจารข์ในอดีตให้คงอยู่ต่อไปได้ คือ

การพิสูจน์เพื่อให้เกิดการยอมรับที่เป็นรูปธรรมในทางวิชาการดุริยางค์ไทยอย่างเป็นสากล ด้วยเหตุ 

นี้ความสำคัญจากกระบวนการวิจัยจึงนับเป็นประโยชน์มหาศาลในการรักษาสมบัติของชาติ สิ่ง

สำคัญยิ่งคือสามารถนำไปสู่การพิสูจน์ที่ทำให้เกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา ตามระเบียบวิธีการใช้ 

กรับเสภาในวิชาการดุริยางค์ไทย ปรากฎเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นสากลและส่งผลให้สามารถตำเนิน 

การสืบต่อ เผยแพร่ และพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการดุริยางค์ไทยสืบไปอย่างไม่
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สูญสิ้นไปจากความเป็นมรดกอันลํ้าค่าของชาติ ที่บรรพชนในวิชาการดุริยางค์ไทยได้ร่วมกันคิด

ด้นและสร้างสรรค์สืบเนื่องกันมาช้านานคนแกัวคนเล่า สมดังคำกล่าวที่ว่า “ ชีวิตนี้สั้น ศิลปสั้น

ยืนยาว” 5

0.3 ข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา นับเป็นการวิจัยฉบับแรกที่เป็นจุดเริ่มด้นใน 

การบันทึกหลักฐานด้านวิชาการเสภาที่กำลังจะสูญสิ้นไปจากสังคม ด้วยเหดุที่วิชาการขาดช่วง

ในการสืบทอดเป็นระยะเวลานาน หลักฐานในการด้างอิงมีเพียงเล็กน้อยกอปรกับคำบอกเล่าจาก

ผู้ที่ได้ศึกษาวิชาการเสภาที่มีปรากฎในปีจจุบันไม่มากนัก ส่งผลใน้ขาดการยืนขันและพิสูจน์จน

ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากลจากสังคมวัฒนธรรมดนตรีไทยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ดังสั้น

งานวิจัยฉบับนี้จ ึงนับเป็นด้าวแรกของการพิสูจน์ เพื่อนำข้อสรุปไปบันทึกเป็นหลักฐานทางวิชา

การเกี่ยวกับเรื่องกรับเสภาให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อยที่สุดคือการรักษาให้คงอยู่

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เนื่องจากวิชาการเสภาในส่วนของกรับเสภานี้ ม ีองค์ประกอบที่

ซับช้อนหลายประการ เช่นเรื่องคุณสมบัติด้านกายภาพของกรับเสภา ซึ่งในปรากฎการณ์จริงสั้นมี 

อยู่หลายขนาดทังขนาดเล็ก ขนาดใหญ่กว่าเกณฑ์ที่นำเสนอข้างต้น ดังที่เรื่มมีผู้กล่าวเรียกกรับ

เสภาขนาดดังกล่าวว่าเป็นกรับผู้หญิงกรับผู้ชาย เป็นด้น ซึ่งในกระบวนการวิจัยขังไม่พบว่ามีความ 

เป็นจริงอย่างไร เนื่องจาก

ในปรากฎการณ์จริง มีกรับขนาดเล็ก กรับขนาดใหญ่ แต่เดิมทีเดียวไม,เคยได้ยินใคร 

พูดว่ามีกรับผู้หญิงกรับผู้ชาย แด,เป็นเรื่องที่เกิดมีขึ้นในระยะหลัง ที่ไม่มีใครสืบด้นข้อเท็จจริง

เหล่านี้ได้ เพียงแต่ปรากฎว่ามีกรับที่มีขนาดแตกต่างกันอยู่ในศิลปินที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายซึ่งใน 

รายละเอียดตอนสั้นกีมีข้อสังเกตว่า มีนักขยับกรับเสภาที่เป็นกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายแต่ในช่วง

ระหว่างสั้นก็มิได้พูดกันถึงเรื่องขนาดของกรับที่เล็กใหญ่ต่างกัน แต่พูดถึงเรื่องวิธีขยับซึ่งมีข้อแตก

5 ธนิต อยู่โพธ. บทโขน กรมศิลปากรปรับปรุงแสดง ณ โรงละคอนศิลปากร ใน 

งานพระราชทานเพลิงศพจมนสคุหพิมาน หรือ หลวงวิลาศวงงาม (หรํ่า อินทรบ ัฎ) ณ พ รุวัด 

มกุฎกษัดริยาราม 11 มกราคม พ.ศ. 2507 (กรุงเทพ: กองการสังคีต กรมศิลปากร,

2507), หน้า 24.
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ต่างกันอยู่ระหว่างวิธีขยับที่ใช้ขยับเอากรับที่อยู่ด้านใน ปล่อยออกไปกระทบกับกรับที่อยู่ด ้านนอก 

กับวิธีขยับที่ใช้กรับที่อยู่ด้านนอกเช้ามากระทบกับกรับที่อยู่ด้านใน อย่างที่ครุท้วม ประสิทธิก ุล

ขยับกับครุสิริ วิชเวชขยับ ก็พูดกันเพียงเท่านี้ ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์มนตรี ตราโมท, อาจารย์ประสิทธ 

ถาวร และอาจารย์ท้วม ประสิทธิก ุล ก็ไม่เคยพูดถึง แต่พวกที่พูดคือกลุ่มผม มีผม (บุญช่วย

โสวัตร) อาจารย์สิริชัยชาญ พีกจำรุญ เป็นด้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เรียนเสภาด้านการขยับกรับ 

แต่พวกเราสงสัยก็เลยตั้งสมมุติฐานกันขึ้นไว้เท่านี้นว่า ม ันจะเป็นไปได้หรือไม่ท ี่กรับสำรับเล็กจะ 

เป็นของผู้หญิง กรับสำรับโตหน่อยจะเป็นของผู้ชาย หลังจากนั้นจึงมีคนพูดกันประปราย แต่ 

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เดิมทีเดียวในนักเสภารุ่นเก่าไม1เคยได้ยินใครพูดถึงเรื่องนี แต่สิ่งสำคัญอย่าง

หนึ่งที่ได้ยินคือ ต้องได้เสียงเสภา ซึ่งเท่าที่สังเกตดูน่าจะมีใ]จจัยมาจากเรื่องของวัสดุ6

ซึ่งสิ่งนี้น ับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง ที่จะได้ดำเนินการศึกษาก้นคว้าเพื่อให้ได้ข้อสรุป 

ในโอกาสต่อไป เนื่องด้วยกรับเสภามีองค์ประกอบที่เกี่ยวช้องกับวิชาการหลายสาขา เช่น วิชา

การด้านพฤกษศาสตร์ วิชาการด้านเคมี วิชาการด้านพีสิกส์ เป็นด้น ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา

โบราณจารย์ได้ทำการศึกษาก้นคว้า สร้างสรรค์ และทดลองปฏิบัติกันมาตามสภาพของสังคม 

แต่เมื่อการศึกษาพัฒนาเจร ิญ ยิ่งขึ้น วิชาการเหล่านี้ควรได้รับการสนับสนุนให้ได้มีโอกาสก้นคว้า

และวิเคราะห์ เพื่อให้วิชาการได้รับการพัฒนาควบคู่กับสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป เช่น วิชาการ 

ด้านพฤกษศาสตร์ จะสามารถเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เรื่องของไม้ที่จะนำมาสร้างเป็นกรับ

เสภา หรือวิชาการด้านเคมี พ ีส ิกส ์ จะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องเสียงของไม้กรับ 

เสภา เป็นด้น หากมีการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยจนครบถ้วนทุกองค์ประกอบแก้ว ในอนาคต 

ก็จะสามารถนำไปส่การควบกุมวัสดุที่ม ีคุณภาพทำให้สามารถสร้างกรับเสภาที่ดี มีความสมบูรณ์ 

ได้ดีที่สุดภายในระยะเวลาไม่นานเกินไป จนอาจพีนคืนชีวิตให้แก่วัฒนธรรมดนตรีแขนงนีได้อีก 

ครั้งหนึ่ง

6 สัมภาษณ์ บุญช่วย โสวัตร, อาจารย์ประจำภาควิชาดุริยางคสิลป็ คณะศิลปกรรม 
ศาสตร์ จุVกลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 24 มิถุนายน 2540.
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